

Số: /KH-SLĐTBXH

Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

**Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND
ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số
05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh.**

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh,

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19 thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội theo Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

Tham mưu, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước đối với người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh qua đó góp phần duy trì ổn định các hoạt động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; sẵn sàng cho phát triển kinh tế - xã hội khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra.

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và thời gian cụ thể để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại đơn vị

Triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã phân công cho các thành viên Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở theo Quyết định số 64/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/7/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; xây dựng phương án ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại đơn vị phù hợp với tình hình mới.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp Ủy, Lãnh đạo cơ quan, Trưởng các phòng chuyên môn, Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với công tác phòng, chống dịch trong nội bộ. Chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định phòng, chống dịch để xảy ra và làm lây lan dịch bệnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm việc để hạn chế tập trung đông người, tránh tiếp xúc khi làm việc. Đẩy mạnh giải quyết công việc

trên môi trường điện tử, thay đổi cách thức làm việc phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (hội nghị trực tuyến, họp trực tuyến, họp không giấy, chữ ký số, xử lý văn bản trên môi trường điện tử...). Tăng cường rà soát thủ tục hành chính, triển khai mạnh mẽ, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Ban Giám đốc Sở, các thành viên Ban chỉ đạo và bộ phận thường trực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Văn phòng Sở tham mưu xây dựng phương án phòng chống dịch tại đơn vị. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

2. Tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Chủ động phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, nắm tình hình người dân Bình Phước thật sự khó khăn cần hỗ trợ đang ở tại các tỉnh, thành phố có dịch bùng phát mạnh để tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, cập nhật, không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Trên cơ sở tình hình thực tế, đề xuất mở rộng hoặc điều chỉnh phù hợp các đối tượng được trợ cấp khi gặp khó khăn.

- Phòng Lao động việc làm chủ trì đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt danh sách đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Thời gian hoàn thành từng đợt theo quy định tại Công văn số 1173/SLĐT BXH – LĐVL ngày 13/7/2021.

- Phòng Quản lý Lĩnh vực xã hội chủ trì đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt danh sách hỗ trợ cho người dân Bình Phước thật sự khó khăn đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai theo Công văn số 2642/UBND-KGVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh và các chính sách khác có liên quan. Thời gian hoàn thành từng đợt theo tình hình phát sinh cụ thể.

3. Xây dựng kế hoạch thu hút lao động khi dịch bệnh được kiểm soát

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu hút, phát triển nguồn lao động, phục vụ sản xuất sau giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nhằm mục đích thu hút tối đa, toàn diện nguồn lực lao động trong tỉnh; tranh thủ nguồn lực ngoài tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp để nhanh chóng khôi phục và phát triển sản xuất. Chú trọng tham mưu, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động trong thời gian phòng, chống dịch nhằm ổn định mối quan hệ lao động; giữ chân người lao động trở lại làm việc sau giãn cách; tạo việc làm và thu hút lao động mới từ trong và ngoài tỉnh; hạn chế tổ đa tình trạng

thiếu hụt nguồn lao động phục vụ sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế.

- Phòng Lao động việc làm chủ trì tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thu hút, phát triển nguồn lao động, phục vụ sản xuất sau giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

4. Thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Tổ chức cho 100% viên chức, người lao động tại các đơn vị và đối tượng đang quản lý tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, Trung tâm Bảo trợ xã hội tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong các đơn vị có quản lý đối tượng theo hướng dẫn của Bộ y tế, và chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đảm bảo tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập vào nơi ở của đối tượng đang quản lý.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng và thực hiện phương án phòng chống dịch phù hợp, đúng theo hướng dẫn về “Các phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị” tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế.

- Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị sự nghiệp đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa Covid - 19 cho viên chức, người lao động và đối tượng tại các đơn vị. Thời gian hoàn thành theo kế hoạch phân bổ của Văn phòng Điều phối tiêm chủng vắc xin tỉnh;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng phương án phòng chống dịch tại đơn vị gửi Văn phòng Sở tổng hợp, theo dõi. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động tổ triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo hiệu quả, hoàn thành các nội dung theo lĩnh vực được giao tại Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.

2. Giao Văn phòng Sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (BC);
- Sở Y tế (PH);
- BGĐ Sở;
- Các phòng CM, ĐV trực thuộc;
- Lưu VT; VP (L).